



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN 24 ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ Thai PBS</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p><b>เผาทำลายยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี มีปริมาณยาเสพติดของกลางที่เผาทำลาย 6,322 กก. จาก 7,245 คดี มูลค่ากว่า 13,697 ล้านบาท และมีกัญชาและพืชกระท่อม ของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผามากกว่า 8,400 กก. โดยเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพิพงศ์ เลขานุการ อย. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2520-2561 มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางรวม 48 ครั้ง น้ำหนักกว่า 128,776 กก. มูลค่ากว่า 197,343 ล้านบาท โดยยาเสพติดที่เผาทำลายมากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า</p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. เป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ สะท้อนว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติดยังคงทำงานหนักต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มีผู้ติดยาเสพติดที่เลือกบำบัดอยู่ไม่น้อย โดยกรมการแพทย์ระบุว่า ปี 2560 มีผู้ติดยาเข้ารับการรักษา 5,589 คน เป็นชาย 84% และหญิง 16% มากที่สุดคือช่วงอายุ 20-24 ปี ยาเสพติดที่มากที่สุดคือ ยาบ้า และสุรา หวังว่าทั้งหน่วยงานสาธารณสุข ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าจัดการต่อไปอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประเทศไทยเหลือผู้เสพให้น้อยที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคติดต่ออันตราย</b></p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ.อาศัยอำนาจตามความในพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกประกาศชื่อโรคติดต่ออันตรายที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวัง 13 โรค ได้แก่ 1.กาฬโรค 2.ไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกโครเมียนครองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสซา 7.โรคติดต่อเชื้อไวรัสชิคาโก 8.โรคติดต่อเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 9.โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า 10.โรคติดต่อเชื้อไวรัสเฮนตรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) 12.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) 13.โรคติดต่อยาลดไขมันชนิดรุนแรงมาก</p> <p>ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้วางแนวทางรับมือ 7 มาตรการ ดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด 2.ติดตามเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ทั้งด้านควบคุมโรคที่สนามบิน ด้านทางน้ำและด้านพรมแดนทางบก 3.เตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4.เตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาล กรณีสงสัยเป็นโรคระบาดอันตรายสถานพยาบาลต้องแจ้งและส่งต่อไปที่รพท./รพท.ที่มีห้องแยกโรค หรือส่งต่อสถาบันบำราศนราดูร 5.มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ 6.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินด้านโรคระบาดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ประสานงาน สั่งการป้องกันควบคุมโรค 7.มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>ผอ.อก.คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ด อก.พิจารณาสรรหาผอ.อก. แทน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 6 ก.ค. 2561 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ อดีต ผอ.รพ.ระยอง ส่วนนพ.นพพร ชื่นกลิ่น ล่าสุดได้รับคัดเลือกเป็น ผอ.สวรส. ซึ่งทั้ง 2 คนต้องรอที่ประชุมครม.อนุมัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยนพ.วิฑูรย์เคยดำรงตำแหน่งรองผอ.ฝ่ายการแพทย์รพ.เลย ตั้งแต่ปี 2536-2543 ผอ.รพ.ตราด ตั้งแต่ 2555-2556 ผอ.รพ.ระยอง ตั้งแต่ 2556-ปัจจุบัน ได้รับรางวัลที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหาร อาทิ รางวัลระฆังทอง (รางวัลบุคคลแห่งปี 2557) สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น</p>
<p>มติชน The Nation</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายพันธ์ชนะ รัตนประสิทธิ์ และนางสาวพิมพ์ภัทรา เอกอัศวินทร์ สองสามีภรรยาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลิน ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางแสน จ.ชลบุรี และนำตัวมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รับทราบข้อกล่าวหาพร้อมดำเนินคดีที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องหาอีก 1 ราย ที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพมหานคร เดลินิวส์	<p><b>โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561-2562 ว่า ที่ประชุมมีมติยืนยันผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 3,000 คนต่อไป และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มอีก 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2570 โดยใช้งบฯ 2 ส่วน คือ 1. งบดำเนินการ 3 แสนบาทต่อคนต่อปี และ 2. งบลงทุนหัวละ 2 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณและสภาพัฒนาฯ ท้วงติงว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นงบสำหรับก่อสร้างอาคาร ที่ประชุมจึงตกลงให้ใช้คำว่างบริหารจัดการและครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน โดยตั้งเป้าผลิตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,200 คน และจะผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนโดยไม่ให้ลดหรือเพิ่ม พร้อมทั้งให้สธ.ปรับกระบวนการดูแลรักษาคนไข้ให้ใช้แพทย์น้อยลง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยรักษา รวมทั้งต้องผลิตแพทย์ให้ตรงกับความเป็นจริงและความเปลี่ยนแปลงของประเทศ และเพื่อให้ทันเสนอกรม.อนุมัติงบประมาณภายในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ กสพท เร่งจัดทำรายละเอียดงบประมาณเสนอกระทรวงการคลัง ก่อนจะเสนอให้สนช.ที่กำลังพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 พิจารณาต่อไป</p>
คมชัดลึก	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ร่วมกับคณะกรรมการการสาธารณสุข สนช. รมรณรงค์สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ทำงาน สร้างมาตรฐานด้านการควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	<p><b>ประชุมวิชาการกรมอนามัย</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย จัดงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ประเด็นที่น่าสนใจคือ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ และยังมีคลินิกให้คำปรึกษา มุมสชาติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของเด็กและลดความเสี่ยง โดยมีนักวิชาการด้านสุขภาพเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยพญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบพ.ร.บ.รัฐเกิดจากการไม่ได้รับงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลมาดำเนินการ ทำให้รพ.ได้รับเงินค่ารักษาผู้ป่วยเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง เกิดมีหนี้สะสมเพิ่มขึ้น ไม่มีเงินพอที่จะดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วย ไม่มีเงินซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากร การปฏิรูประบบสาธารณสุขต้องเริ่มจากการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อป้องกัน/แก้ไข กวดขันผู้บริหารสธ.ให้ดูแลรักษาคุณภาพมาตรฐานการตรวจรักษาผู้ป่วย และคุ้มครองสวัสดิภาพในการทำงานของบุคลากร โดยต้องหาคนที่เข้าใจมาแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แล้วแก้ไขการบริหารจัดการรพ.ในการจัดสรรงบประมาณ กำลังคน เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม และต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้ดีขึ้น เพื่อลดอัตราป่วย</p>
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์แนวหน้า สปริงนิวส์  สำนักข่าวไทย ทวีช่อง9	<p><b>ค้นหาทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง จ.เชียงราย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลผู้พลัดหลงในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 13 คน ว่า สสจ.เชียงรายได้ระดมความร่วมมือจากรพ.พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมพร้อม โดยตั้งรพ.สนาม ขนาด 10 เตียง และมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวการสูญหาย พร้อมกับมีทีมเข้าไปอยู่ภายในถ้ำซึ่งเป็นจุดคัดกรองและปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากรายใดมีอาการหนักจะสามารถส่งต่อไปยังรพ.แม่สาย ซึ่งอยู่ห่างจากถ้ำประมาณ 5 นาที ทั้งนี้ ภายในถ้ำมีอากาศพอเพียง มีน้ำที่สามารถใช้ดื่มได้ และเด็กเหล่านี้เป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแรง ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะปลอดภัยทุกคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปกติร่างกายจะทนต่อภาวะขาดอาหารได้ 30-60 วัน อาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ยิ่งอายุน้อยความแข็งแรงของร่างกายยิ่งมีมาก ส่วนภาวะขาดน้ำจะทนได้ 3-7 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ประสบภัยยังพอน้ำในถ้ำให้ดื่มประทังชีวิต และหากมีความจำเป็นสามารถดื่มน้ำปัสสาวะได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ข้อบังคับแปลงเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า แม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศถอดภาวะการข้ามเพศออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตในบัญชีจำแนกโรคสากล แต่สำหรับประเทศไทย แพทยสภาไม่จำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ เพราะเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในขณะนี้แล้ว โดยการทำศัลยกรรมแปลงเพศตามข้อบังคับนี้ จะทำได้ในผู้ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนผู้ที่อายุ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะทำการผ่าตัดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามประกาศแนวทางปฏิบัติของแพทยสภา โดยต้องผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากจิตแพทย์ 2 คนว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการผ่าตัด</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เดิมการตรวจเชื้อไวรัสซิกาใช้วิธีการตรวจแยกเชื้อด้วยเซลล์เพาะเลี้ยง C6 และตรวจแอนติบอดีด้วยวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและใช้ทักษะชำนาญสูง กรมฯ ได้พัฒนาชุดทดสอบวิธี Immunochromatography เพื่อตรวจหาแอนติบอดี IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสซิกา ทำให้รู้ผลภายใน 15 นาที ซึ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485 : 2016 แล้ว</p>
สยามรัฐ	<p><b>เด็กสมาธิสั้น</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า โรคสมาธิสั้น หรือโรคไฮเปอร์ เป็นปัญหาเจ็บป่วยทางจิตเวชในเด็กไทยที่พบมากอันดับต้นๆ อาการของเด็กมีลักษณะเฉพาะ 3 ด้าน คือ ขาดสมาธิ, ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น ซึ่งจะกระทบต่อการใช้ชีวิต การเรียน การเข้าสังคม</p> <p>พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ฯ กล่าวว่า หากครอบครัวเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นแบบประชาธิปไตย คือ ให้ความรัก อบอุน มีอิสระทางความคิด ตัดสินใจ-แก้ปัญหาเอง จะเอื้อต่อประสิทธิภาพของการดูแลรักษาได้ดีมากขึ้น ทั้งนี้ ผลศึกษาพบว่าการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์ในแง่ลบกับทักษะสังคมของเด็กสมาธิสั้นมากที่สุดคือ การเลี้ยงแบบปล่อยปละ ซึ่งอาจเป็นเพราะทำให้เด็กขาดคำแนะนำที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาหรือแก้ไขความขัดแย้ง อีกทั้งยังขาดแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคม</p>
สำนักข่าวไทย NBT เดลินิวส์	<p><b>มาตรการลดการบริโภคโซเดียม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารผลิตอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม และติดฉลาก "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง และกำหนดแนวทางในการผลักดันมาตรการลดโซเดียมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง ผงหรือก้อนปรุงรส โดยตั้งเป้าในปี 2568 คนไทยลดการกินเค็มได้ร้อยละ 30 และตั้งเป้าภายใน 2 ปี หากตัวเลขโซเดียมไม่ลดลง จะหารือร่วมกับกรมสรรพสามิต ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเกลือ เพื่อออกเป็นมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้กับผู้ประกอบการต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า อ.ฮ่องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการและคัดแยกขยะที่ดี โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดปริมาณขยะได้เดือนละหลายร้อยตัน ซึ่งกรมฯ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาขยะ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3.สร้างความรู้ทักษะที่ถูกต้องนำสู่การเกิดจิตสำนึกและวินัยของประชาชนและผู้ประกอบการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5.สร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการทางกฎหมาย 6.สร้างกลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และ 7.ส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่มั่นคงทั้งผู้ประกอบการและประชาชน โดยโมเดลนี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อปฏิบัติตามแผนประเทศไทยไร้ขยะตามมติครม.วันที่ 20 ก.ย. 2559 ได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวตกรอบ	<p><b>รณรงค์ตรวจ HIV โดยสมัครใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว กทม. ร่วมกับ มูลนิธิเอ็ดส์กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายด้านเอ็ดส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อ HIV โดยสมัครใจ และกิจกรรมเดิน-วิ่ง VCT Day Run For Health ประจำปี 2561 เวลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	05.00 - 11.00 น. ที่สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน วัดความดันโลหิต คัดกรองวัณโรค และบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV ฟรี



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch